

TIỀN HẢI

Tập trung làm đất sản xuất vụ xuân



Nông dân huyện Tiền Hải tập trung máy móc bừa ngả bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ xuân.

Vụ xuân năm nay, huyện Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 9.800ha, cơ cấu các giống lúa thuần năng suất cao chiếm 85%; lúa lai khoảng 15% diện tích. Thời điểm này, nông dân các địa phương trong huyện tập trung máy móc, nhân lực ra đồng bừa ngả nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ xuân để ra.

Về xã Nam Hồng, trên các cánh đồng bà con nông dân đang tích cực bừa ngả, sẵn sàng gieo cấy lúa vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ xuân năm nay xã Nam Hồng phấn đấu gieo cấy trên 450ha. Để bảo đảm kế hoạch sản xuất, HTX đã tham mưu UBND xã tích cực tuyên truyền đến bà con nông dân thực hiện nghiêm để án sản xuất, tuân thủ cơ cấu giống, thời vụ đã đề ra. Khuyến cáo nông dân chú ý làm đất và vệ sinh đồng ruộng, tăng cường rắc vôi bột hoặc chế phẩm sinh học trước khi xuống đồng gieo cấy lúa xuân để gốc rễ nhanh phân hủy, tiêu diệt nguồn sâu bệnh. Thực hiện tốt

công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung chỉ đạo, kế hoạch sản xuất và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để nông dân chủ động thực hiện tốt để án sản xuất vụ xuân. Nam Hồng đã huy động 54 máy cày tập trung bừa ngả, đạt trên 80% diện tích, phấn đấu hoàn thành cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

Đối với xã Văn Trường, vụ xuân năm nay phấn đấu gieo cấy trên 400ha. Nhiều ngày qua, HTX SXKD DVNN xã đã chỉ đạo nhân viên tăng cường trực tại quầy dịch vụ vừa cung ứng vật tư vừa tư vấn cho bà con những vấn đề liên quan tới sản xuất vụ xuân. Đến nay, HTX đã cung ứng trên 15 tấn phân bón, thóc giống. Ngoài ra, HTX khuyến khích nông dân lựa chọn các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 130 ngày như Bắc thơm 7, nếp N97... đồng thời chỉ đạo nông dân gieo mạ trên nền đất cứng từ ngày 20 - 29/1. Để mạ phát triển tốt, HTX chỉ đạo bà con nông dân tập trung

chăm sóc mạ trong những ngày nhiệt độ xuống thấp bằng cách che phủ nilon; chủ động dự trữ các giống lúa ngắn ngày để phòng sâu cấy có rét đậm, rét hại làm lúa chết, bổ sung gieo ngay để cấy hết diện tích.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Để đạt được mục tiêu gieo cấy hết diện tích lúa xuân, Tiền Hải đã đề ra các biện pháp cần tập trung như vệ sinh làm đất, lấy nước đổ ải, gieo cấy. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về nội dung kế hoạch sản xuất để bà con nông dân biết chủ động triển khai có hiệu quả trong sản xuất vụ xuân. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện phương án điều tiết nước cung cấp đủ nước theo tiến độ đổ ải và tận dụng tối đa tự chảy để lấy nước trữ vào hệ thống. Vùng nào không lấy nước tự chảy, nhanh chóng vận hành các trạm bơm bảo đảm hoạt động tốt, không để trạm

bơm nào xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chiến dịch đổ ải, bừa ngả. Tập trung huy động máy móc, nhân lực ra đồng bừa ngả, bảo đảm tiến độ gieo cấy lúa xuân theo đúng lịch đề ra. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các HTX tu sửa máy bơm, hệ thống kênh mương, chủ động bơm nước, điều tiết nguồn nước để thuận lợi cho khâu làm đất. Trong đó, Xí nghiệp đã tu sửa 27 cống dưới đê, 71 cống nội đồng, 15 trạm bơm, bảo đảm bơm nước phục vụ nông dân xuống đồng bừa ngả theo đúng kế hoạch. Khuyến cáo nông dân chú ý đến khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng nhằm tiêu diệt mầm sâu bệnh từ vụ mùa lây lan sang. Đến thời điểm này, huyện Tiền Hải đã huy động khoảng 256 máy làm đất đa năng, 1.054 máy cày tay để tổ chức bừa ngả đạt trên 80% diện tích. Ngoài ra, huyện cũng đã chủ động nguồn giống, vật tư nông nghiệp cung ứng đủ kịp thời đến nông dân. Phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm theo pháp luật các hộ kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân. Khuyến khích nông dân lựa chọn các loại giống lúa chống mặn tốt để gieo cấy tại địa phương, đồng thời khi gieo mạ cần che phủ nilon phòng, trừ chuột phá hoại và chống rét. Tích cực phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật giúp nông dân nắm vững quy trình canh tác, ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp.

MANH THẮNG

Thả cá, đùng thả túi nilon

Với quan niệm, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để Thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh nên mọi gia đình sau khi làm lễ cúng xong sẽ phóng sinh cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Đây không chỉ là phong tục tín ngưỡng mang nét đẹp văn hóa dân gian mà còn thể hiện sự tử bi quý báu của người Việt Nam. Tại thành phố Thái Bình, nhiều người đã lựa chọn sông Trà Lý làm nơi phóng sinh cá chép. Tuy nhiên, những năm gần đây, trước tình trạng người dân khi đi thả cá thường vứt cả túi nilon, thậm chí cả đồ cúng lễ như tiền vàng, đồ thờ xuống sông Trà Lý, Đoàn Thanh niên phường Lê Hồng Phong đã tổ chức trực tiếp tại các điểm thả cá dọc theo bờ sông Trà Lý để thu gom rác thải, tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi thả cá nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chị Lê Thị Sinh Chi, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lê Hồng Phong cho biết: Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, từ chiều ngày 22 tháng Chạp, các đoàn viên của phường Lê Hồng Phong đã tập trung thu gom rác tại bờ sông Trà Lý, bố trí các băng rôn tuyên truyền về việc thả cá, không thả túi nilon. Trong ngày 23 tháng Chạp, dù gia đình nào cũng rất bận rộn với lễ cúng ông Công, ông Táo nhưng Đoàn Thanh niên phường đã bố trí các đoàn viên thay phiên túc trực từ sáng sớm vừa để thu gom nilon, rác thải tại khu vực bờ sông, đốt chân nhang, tiền vàng, đồ thờ cúng được người dân mang đến vừa nhắc nhở mọi người để rác đúng nơi quy định, chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Đa phần người dân đến thả cá đều có ý thức trong bảo vệ môi trường nhưng vẫn có những trường hợp đúng từ

TẾT ÔNG CÔNG, ÔNG TÁO

Gìn giữ mỹ tục, bảo vệ môi trường

Theo quan niệm, ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Công, ông Táo lên châu trời. Các gia đình bên cạnh việc làm lễ tiễn ông Công, ông Táo, gìn giữ mỹ tục cũng cần lưu ý việc bảo vệ môi trường, “thả cá, đùng thả túi nilon”.

trên cầu để thả cá, thả cả túi nilon và những bọc đựng chân nhang, vàng mã... khiến việc thu rác thải dưới dòng sông sẽ rất khó khăn. Năm nay, Đoàn Thanh niên phường Lê Hồng Phong bố trí cả loa tuyên truyền tại bờ sông và đoàn viên túc trực trên thành cầu nhắc nhở người dân thả cá và để túi nilon đúng nơi quy định.

Mong rằng mỗi người dân hãy gìn giữ và phát huy nét đẹp cổ truyền phóng sinh cá chép trong ngày 23 tháng Chạp song hành với ý thức bảo vệ môi trường, giữ cho các dòng sông thêm sạch, đẹp.

Giá cá chép đỏ tăng cao

Cá chép đỏ được coi là một trong những đồ cúng không thể thiếu trong mâm

cỗ cúng tiễn ông Công, ông Táo châu trời. Theo chia sẻ của nhiều thương lái, năm nay, giá cá chép đỏ tăng hơn so với năm trước, giá bán từ 30.000 - 50.000 đồng/3 con. Bà Nguyễn Phương Hằng, một tiểu thương kinh doanh cá chép đỏ tại huyện Kiến Xương cho hay, lượng hàng ít nên giá cả tăng cao là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các tiểu thương cũng không dám nhập cá nhiều, chủ yếu mỗi người chỉ vài ki-lô-gam. Vậy nên thậm chí, giá cá chép đã tăng theo từng ngày. Trung bình, cá chép đỏ khỏe, mẫu mã đẹp cúng ông Công, ông Táo có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/3 con, còn cá bé hơn có giá 30.000 - 40.000 đồng/3 con. Các

tiểu thương lý giải giá cá chép cúng ông Công, ông Táo năm nay biến động theo chiều hướng tăng là do khan hiếm hàng nên đội giá lên cao. Năm trước vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều gia đình đã thu hẹp diện tích nuôi, giảm số đàn nên lượng cá từ các nơi đổ về chợ tương đối ít. Cùng chung nhận định đó, ông Phạm Xuân Doanh, một hộ nuôi cá chép đỏ tại huyện Vũ Thư cho biết: Nếu như năm trước xã Vũ Đào có khoảng 100 hộ nuôi cá chép đỏ thì năm nay số hộ nuôi giảm còn một nửa. Năm nay nuôi cá chép đỏ được mùa được giá nên với hơn 1 tấn cá, sau khi trừ hết chi phí chăn nuôi cho lãi khoảng 50 triệu đồng.

TU ANH



Người dân thả cá tại bờ sông Trà Lý, thành phố Thái Bình.

Chủ động phòng, chống cháy, nổ tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng

Để bảo đảm cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, những ngày qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn về PCCC, nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác của người dân trong công tác PCCC.



Lực lượng chức năng nhắc nhở các tiểu thương tại chợ Bò (thành phố Thái Bình) không bày bán hàng hóa lấn chiếm lối đi, hành lang thoát nạn.

Chợ Bò vào những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao, do đó các hộ kinh doanh, buôn bán cũng chủ động tập kết nhiều hàng hóa tại ki ốt với các mặt hàng đa dạng như vàng mã, vải, quần áo, giấy dép

và các đồ dùng sinh hoạt được làm bằng các vật liệu dễ cháy nên nguy cơ cháy, nổ tăng cao. Để bảo đảm an toàn về PCCC, những năm qua, Ban Quản lý chợ Bò đã đề nghị chủ đầu tư đầu tư đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Ông Cao Văn Sơn, Phó trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác chợ BOT Vinaconex 3 cho biết: Chợ Bò được xây dựng xong và đưa vào hoạt động từ năm 2004 với 444 ki ốt, trong đó có khoảng 400 ki ốt đã cho 300 hộ thuê để kinh

doanh, buôn bán. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc PCCC và CNCH, thời gian qua Ban Quản lý chợ đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo người dân về những nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra. Trong khu vực chợ được thiết kế, xây dựng đầy đủ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ. Tại khu vực cầu thang giữa các tầng đều có niêm yết nội quy phòng cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc... Ngoài ra, việc trang bị phương tiện PCCC cũng được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm, lắp đặt theo đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, tại chợ Bò đã được trang bị 1 máy bơm động cơ điện 18,5kW, 1 máy bơm động cơ xăng, 4 trụ nước cứu hỏa ngoài nhà, 14 họng chữa cháy vách tường có đủ lăng, vòi chữa cháy, 130 bình chữa cháy các loại, 18 phi chữa nước...

Không chỉ riêng tại các chợ dân sinh, hiện nay công tác PCCC và CNCH tại các chung cư cao tầng cũng được chủ đầu tư, ban quản trị tòa nhà và người dân đặc biệt quan tâm. Ông Trương Công Hạnh, Trưởng ban Quản trị chung cư Damsan, đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Chung cư Damsan trên đường Trần Hưng Đạo cao 18 tầng, có 262 căn hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Hiện nay, hệ thống PCCC tại tòa nhà đã được trang bị đầy đủ và đúng với thiết kế, bảo đảm tốt cho công tác PCCC của chung cư khi có sự cố xảy ra. Để nâng cao ý thức trong công tác PCCC cho người dân, hàng năm Ban Quản trị đều phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý thức và trách nhiệm của người dân về công tác PCCC và CNCH. Thượng tá Tô Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH,

Công an tỉnh cho biết: Hiện đang là thời điểm các chợ dân sinh, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh tập trung số lượng hàng hóa rất lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Việc sắp xếp các loại hàng hóa không khoa học, gần các nguồn nhiệt, nguồn điện và không tuân thủ các nguyên tắc PCCC sẽ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy, nổ. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại một số chợ dân sinh, trung tâm thương mại và chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Qua kiểm tra thực tế cho thấy ban quản lý các chợ, chủ đầu tư, ban quản trị tòa nhà

chung cư và người dân đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc PCCC và CNCH. Tuy nhiên, trên thực tế do khối lượng hàng hóa lớn dẫn tới việc các tiểu thương sắp xếp, bày bán hàng hóa lấn chiếm lối đi, đường giao thông, hành lang thoát nạn. Tại một số chợ, các hộ kinh doanh vẫn căng lều bạt, mái che bằng nilon và các chất dễ cháy khác làm cản trở lối thoát nạn và giao thông phục vụ xe chữa cháy. Tại các quầy hàng vẫn còn hiện tượng cầu móc điện trái phép, đầu nối thêm các thiết bị tiêu thụ điện khác làm tăng phụ tải nên tiềm ẩn các nguy cơ cháy, nổ. Trước thực tế trên, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu ban quản lý chợ, các tiểu thương không sắp xếp hàng hóa lấn chiếm lối đi, đường giao

thông, hành lang thoát nạn. Đối với những tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC, lực lượng chức năng đã kiến nghị, hướng dẫn người dân cách khắc phục để phòng ngừa cháy, nổ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn hướng dẫn người dân phương pháp chữa cháy ban đầu bằng các thiết bị chữa cháy tại chỗ và cách thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Để bảo đảm an toàn cháy, nổ thời điểm cuối năm, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy tự giác nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác trong công tác PCCC, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, an toàn.

PHẠM HƯNG



Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh hướng dẫn người dân chung cư Damsan (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.